



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
0-2649-5000 / 0-2259-7166

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังสุโขทัย

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY

ขอขอบคุณที่ไม่ลืมบุญ



31 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังสุโขทัย EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551

ฉบับที่ 0 0 5 0

ระดมสนับสนุนองค์กรรังใหญ่ ชี้ อนาคตคนทำวิทยาลัย 15 ปี



อ่านต่อหน้า 2

สกอ. เปิดตัว ศูนย์ช่วยเหลือ มศ.ยากจน

ยังไม่พบกรณีเดือดร้อนเงินลงทะเบียนเรียน "สพฐ."ของรัฐบาลต่อเนื่อง"ม.ปลาย-อุดมฯ"

นายสุเมธ แยมมุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แถลงการจัดตั้ง ศูนย์เฉพาะกิจ เพื่อช่วยนักศึกษาใหม่ที่ยากจน ปีการศึกษา 2551 ว่าศูนย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่ชั้น 12 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขตพญาไท กรุงเทพฯ ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือให้คำปรึกษา และประสานงานแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทางด้านการเงินให้แก่ นิสิต-นักศึกษาใหม่ในปีนี้ โดยทางศูนย์ฯ จะประสานเครือข่าย 3 จุด เพื่อช่วยเหลือ นิสิต-นักศึกษา ได้แก่ ประสานความร่วมมือ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ประสานกองทุนเงิน ให้อุปถัมภ์เพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้อุปถัมภ์ เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.) และประสานไปยังโรงเรียนของนักศึกษาที่เรียนจบมา โดยการประสานงานจะมีการติดตามจนสามารถแก้ปัญหาให้ นิสิตได้

อ่านต่อหน้า 3

ผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม นศ. ศึกษาเทคนิคสแกนเซลล์รักษาข้อเข่าได้ผลดี



รศ.ดร.ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และทีมวิจัยพัฒนาเทคนิคปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดร่วมกับเซลล์กระดูกอ่อนเพื่อรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม รักษาอาการบาดเจ็บข้อเข่า นักกีฬา และผู้ประสบอุบัติเหตุ เปิดเผยว่า อาการบาดเจ็บของข้อเข่ามักพบในกลุ่มนักกีฬา รวมถึงการประสบอุบัติเหตุ เช่น รุขชน ซึ่งการรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดีนัก เนื่องจากกระดูกผิวข้อเข่ามีข้อจำกัดในการซ่อมแซม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างวัยรุ่นที่ซบเซาหรือมือเดือรีไซค์และประสบอุบัติเหตุ และบรรดานักกีฬาที่เล่นกีฬาเป็นอาชีพ และถูกแรงกระแทกจากการเล่นกีฬา ส่วนการรักษาข้อเข่าแนวทางใหม่ ทีมวิจัยใช้เศษเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนส่วนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้น้อย มาเพาะเลี้ยงร่วมกับเซลล์ต้นกำเนิด ทำให้ปริมาณของเนื้อเยื่อที่ได้มีมากกว่าการเพาะจากเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นเท่าตัว



อนาคตทวิภวาลัย 15 ปี

อดีตนายกรัฐมนตรี นาย ชวน หลีกภัย ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2552 - 2566) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ซะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย และ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมการสัมมนาดังกล่าว

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติอย่างสูงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเชมทัต สุขอนธิศักดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2552 - 2566) ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาในการทบทวนและกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำ SWOT Analysis และข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้รับจากการสัมมนานี้ไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

โอกาสนี้ นาย ชวน หลีกภัย ได้กล่าวเปิดการสัมมนา มีสาระใจความสำคัญว่า "การที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนด้วยการศึกษาเห็นจะยาก คราวที่ผมทำงานเรื่องการเมืองคนที่ดินคนที่เรียกว่าชาวบ้านกลับเป็นเจ้าใจและให้ที่ดินเวนคืนได้ง่ายๆ แต่กับคนที่มีความรู้มีการศึกษาหรือยิ่งคนที่ มีลูกเรียนหนังสือสูงๆ ยิ่งให้ยาก การแข่งขันทางการศึกษาก็มีมาก จนถึงขั้นว่าถ้าเราอยากได้เด็กที่เก่งที่สุด คณะแพทย์ฯ จะต้องทำอะไร ต้องให้โควตา ต้องวิ่งไปดึงตัวเด็กมาจากสถาบันการศึกษาตามที่ต่างๆ อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเราต้องการเด็กที่เรียนเก่ง เด็กที่เป็นคนที่มีคุณภาพทางการศึกษา

การที่เราจะคิดวางแผนทำอะไรไวๆ ล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดี เพียงแต่ผมคิดว่าเราควรจะต้องทบทวนไม่เกิน 4 ปี เพราะยุทธศาสตร์ที่เคยกำหนดไว้เมื่อ 4 ปีที่แล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ผมคิดว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็แล้วแต่ก็มักจะไม่เกิน 4 ปี ขณะนี้แม้เราจะไม่มีสงครามแต่ก็มีคนอดข้าวมีภาวะข้าวยากหมากแพงทั้งที่เราเคยเข้าใจว่าถ้าคนกำลังจะอดข้าวตายนั่นก็เพราะว่าอยู่ในภาวะสงคราม แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่"

นอกจากนี้ ได้ฝากข้อคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ มศว ครั้งสำคัญนี้ว่าอยากให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยก็มีทรัพยากรบุคคล หรือ "คน" จากทุกหน่วยงานได้มารับรู้ปัญหาพร้อมกัน อยากเห็น

การรวมตัวของศิษย์เก่าที่เข้มแข็งกว่านี้เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆ และมีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่ก็มาก ที่นี้ยังไม่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะความเป็นศิษย์เก่าจะเป็นฐานกำลังที่สำคัญ มหาวิทยาลัยควรที่จะต้องสนใจเรื่องศิษย์เก่าเพราะมหาวิทยาลัยมีอยู่มาก มหาวิทยาลัยสามารถให้ศิษย์เก่าเป็นปากเป็นเสียงแทนมหาวิทยาลัยได้มาก

ขณะเดียวกันด้าน ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ว่า "ชีวิตผมเกี่ยวข้องกับการทำงานมาตลอดเวลาที่เราจะคิดจะทำแผนก็ต้องคิดมากกว่า 5 ปี สิ่งที่เราทำทั้งหลายจะ input ในวันนี้จะเป็น output ในวันหน้า การทำกิจการงานใดๆ ถ้ามีแผนที่ดีก็เท่ากับงานเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีแผน งานก็อาจจะไม่ได้เริ่มต้น หรือเริ่มแบบตะเปาะตะปะ ผมจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนระยะยาวมากกว่าระยะสั้น ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะวาดภาพอนาคตของ มศว ในอีก 15 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างใ้ อะไรบ้างที่จะมากระทบต่อการอุดมศึกษา

สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคือ มศว มีคนที่มีความรู้หลากหลาย จะมีวิธีไหนที่จะดึงเอาความรู้จากผู้คนเหล่านั้นมาให้เกิดประโยชน์เป็นคล้ายๆ Learning Organization คือต้องหาวิธีให้บุคลากรมีโอกาส มีส่วนร่วม ถึงได้มีคำว่า การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้"

ด้าน ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยใน 15 ปี ข้างหน้าว่า "การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือองค์กรใดๆ ก็ตาม ซึ่งมีพันธกิจในลักษณะการทำงานที่ต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างสูง จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนระยะยาวเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำแผนระยะยาว 15 ปี ของมหาวิทยาลัยขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2540 - 2554 แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่สิ้นสุดแผนระยะยาวฉบับปัจจุบันก็ตาม มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 15 ปี ขึ้นใหม่ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2550 การมีรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งได้แถลงนโยบายและแปลงนโยบายเป็นแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2551 -2554 การมีกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2566) ตลอดจนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมากของสังคมไทยและสังคมโลก

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ อาจารย์ธีระชัย เชมณะสิริ และ ดร.พรพนนิภา กุรุงเรือง ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากสถาบันบริหารพัฒนาองค์กร เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำ SWOT และ วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย การจัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทั้งระดับผู้บริหาร ตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจากหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากชมรมศิษย์เก่า ตลอดจนตัวแทนนิสิตรวมทั้งสิ้น 287 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรคสิ่งที่มีคุณค่าแก่มหาวิทยาลัยทั้งการระดมสมองจัดทำวิเคราะห์สถานะแวดล้อม (SWOT Analysis) การร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ตลอดจนการจัดทำ วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ซึ่งจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ผลสรุปการวิเคราะห์สถานะแวดล้อม อันประกอบด้วยจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหาร ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) รวมถึงผลสรุปการประเมินวัฒนธรรมองค์กร (Culture) ในการนี้มหาวิทยาลัยได้ บทสรุปของวิสัยทัศน์ ดังนี้ "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้และวิจัยบนพื้นฐานการศึกษาและคุณธรรม มุ่งสร้างสรรคนวัตกรรมสู่สากล" สำหรับพันธกิจ มี 5 ประการ ประการแรก ผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ประการที่สอง สร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประการที่สาม บริการวิชาการที่มีคุณภาพจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคม ประการที่สี่ ศึกษาวิเคราะห์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประการที่ห้า พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

โดยการสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากทุกคณะ สำนักสถาบัน ศูนย์ โรงพยาบาล ทั้งในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติ จำนวน 286 คน ได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี

รองคณบดีฝ่ายวางแผน เลขาธิการคณะหัวหน้าภาควิชา หน.งานนโยบายและแผนของคณะ ผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ผู้อำนวยการสถาบัน / สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน สำนักฝ่ายแผน เลขาธิการฯ ผู้แทนบุคลากรในหน่วยงาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 3 แห่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬา มศว และผู้แทนบุคลากรในหน่วยงาน กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า ผู้แทนชมรมศิษย์เก่า หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย บุคลากรกองแผนงาน และผู้แทนนิสิต เพื่อร่วมกันระดมสมองครั้งใหญ่ในการกำหนดกรอบทิศทางบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยก่อนที่จะเริ่มการสัมมนานี้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าร่วมกลุ่มย่อยที่แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อระดมสมองในการกำหนดทิศทางพัฒนา (กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์) จัดทำวิเคราะห์สถานะแวดล้อม และวัฒนธรรมองค์กร โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ธีระชัย เชมณะสิริ แห่งสถาบัน Grid Thailand และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กริด ทิมเวิร์ค จำกัดและในเครือ ซึ่งแนะนำการ สัมมนาหลักสูตร The Grid และใช้ทฤษฎี Grid มาช่วยผลานวิสัยทัศน์เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ มศว ได้อย่างราบรื่น เช่น ทำให้เห็นภาพวัฒนธรรมขององค์กร มศว ว่า ขณะนี้ เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่มีธรรมชาติ ลักษณะทำงานมากแต่พักผ่อนน้อย คือ มุ่งงาน ขณะที่ทุกคนก็ไม่ฝันอยากจะให้วัฒนธรรมองค์กร แห่งนี้เป็นลักษณะของเก่งทั้งงานเก่งทั้งคน หรือทำงานเก่งแต่ก็มีเวลาพักผ่อน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ทำให้ มศว ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งโรจน์ในทิศทาง ของการบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยได้ อย่างสอดคล้องกับสถานะการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ.2551

Srinakharinwirot University
โครงการประกวดแต่งเพลง "พระคุณแม่"
 ภาพที่ระลึก
 1. บุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้...
 2. ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล...
 3. ส่งผลงานประกวดได้ที่...
 4. ปิดรับสมัคร...
 หมายเหตุ
 1. ส่งผลงานประกวดได้ที่...
 2. ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล...
หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Srinakharinwirot University
โครงการประกวดแต่งเพลง
หัวข้อ "เพลงเทิดทูนเกียรติคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
 ภาพที่ระลึก
 1. บุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้...
 2. ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล...
 3. ส่งผลงานประกวดได้ที่...
 4. ปิดรับสมัคร...
 หมายเหตุ
 1. ส่งผลงานประกวดได้ที่...
 2. ผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล...
หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

"การรักษาแผล ต้องแกะสะเก็ดและรักษา การแกะสะเก็ดอาจต้องเจ็บบ้าง" คิด - คมวาทกรรม / วิรุณ ตั้งเจริญ

สกอ. เปิดตัว

ทั้งนี้ หลังจากมีข่าวว่า สกอ.จะเปิดศูนย์นี้ ปรากฏว่ามีผู้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามที่ศูนย์ หมายเลข 0-2610-5416-7, 0-2576-5555 และ 0-2576-5777 แล้วประมาณ 100 คน แต่จะสอบถามข้อมูล กยศ. และ กพร. ยังไม่มีกรณี นักศึกษาอยากจนที่เดือดร้อนเรื่องเงินลง ทะเบียนเรียน

นายสุเมธกล่าวต่อว่า นิสิตนักศึกษาที่มี ปัญหาเช่น ไม่มีเงินเดินทางไปมหาวิทยาลัย เพื่อลงทะเบียนเรียน หรือเตรียมตัวเข้าเรียน สกอ.จะให้เด็กไปติดต่อที่โรงเรียนเดิม จากนั้น สกอ.จะสอบถามกับทางโรงเรียนเพื่อให้ตรวจสอบว่าชัดเจนจริงหรือไม่ หากจริง สกอ. จะช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่โรงเรียน แต่นักศึกษาจะต้องใช้คืนเมื่อได้รับเงินกู้ค่า ครอบงำจากกองทุน กยศ. หรือเมื่อได้รับ เงินจากค่าจ้างที่ สกอ.จะให้แต่ละมหาวิทยาลัย ว่าจ้างทำงานพิเศษเดือนละ 2,400 บาท ซึ่ง สกอ.จะสามารถให้ว่าจ้างได้ประมาณ 1 หมื่น คน ส่วนเรื่องเงินลงทะเบียนเรียน สกอ. ได้ ประสานไปยังทุกมหาวิทยาลัยแล้วให้ผ่อนผัน ระยะเวลาการชำระค่าลงทะเบียน โดยใน กรณีของนักศึกษาที่มีสิทธิกู้ กองทุน กยศ. ซึ่งมีโควตาให้กู้จำกัด ขอให้นักศึกษา ปรึกษาจากกลุ่มผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนก่อน

พร้อมทั้งได้ประสานกองทุน กยศ.ให้โอนเงิน ค่าครองชีพ 2,000 บาทให้นักศึกษา ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้กู้แล้ว โดยไม่ต้องรอให้เงินสัญญา กับ กยศ.ก่อน "ผมเชื่อว่าเมื่อนักศึกษา ไปมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ละสถาบันจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ ยากจนเดือดร้อนอย่างแน่นอน และสำหรับ กรณีนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน แต่ไม่สามารถกู้เงิน กยศ.หรือ กพร.ได้ เช่น ครอบครัวมีรายได้รวมเกิน 1.5 แสนบาทต่อปี หรือเรียนในสาขาวิชาที่ไม่สามารถกู้ยืมได้ ทาง สกอ. จะมีการหารือกันเพื่อหาแนวทาง ช่วยเหลือต่อไปด้วย" เลขาธิการ กกอ. กล่าว

อย่างไรก็ตาม ตนก็อยากให้ให้นักศึกษา เร่งยื่นขอเงินเรียน ส่วนการกู้ กยศ. ต้องยื่นผ่านระบบ E-Studentloan ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ แต่จนถึง เวลานี้ผู้กู้รายเก่า 6 แสนคน ยังยื่นกู้ผ่าน ระบบใหม่เพียง 4.4 แสนคนเท่านั้น ยังเหลืออีก 30% ที่ยังไม่ยื่นกู้ ส่วนผู้กู้รายใหม่ 2.4 แสนคน ในระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยังมีผู้ยื่นกู้เข้ามา เพียง 1.3 แสนคน แสดงว่าเด็กส่วนใหญ่อาจ ยังไม่เข้าใจในระบบการยื่นกู้แบบใหม่นี้

อ่าน-เขียน-เรียนภาษา

Srl. ดร.ปิตยา กาญจนวรรณ

กับ แก่ แต่ ต่อ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวไว้ว่า กับ เป็นคำที่เชื่อมคำ หรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟากับดิน กินกับนอน แก่ ใช้หน้าหน้านามฝ่ายรับ เช่น ให้เงินแก่เด็ก แสดงว่าในปัจจุบันนี้ "กับ" คือ คำเชื่อม ส่วน "แก่" คือคำบุพบท ใน พ.ศ.2411 สมัยรัชกาลที่ 4 มีคำ ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า คำต่อ ซึ่งได้แก่คำว่า กับ แก่ แต่ แต่ ต่อ แต่ในอีก 114 ปีต่อมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้เปลี่ยนเรียกชื่อเสียใหม่ดังนี้คือ กับ เป็นคำที่เชื่อมคำหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟากับดิน กินกับนอน หายวับไปกับตา แก่ ใช้หน้าหน้านามฝ่ายรับ เช่น ให้เงินแก่เด็ก แต่นำหน้านามบอกเวลาหรือบอกสถานที่ เช่น มาแต่เช้า มาแต่บ้าน แต่ไหนแต่ไรมาแต่ แก่ (ใช้ในที่เคารพ) ต่อ เรียกสิ่งทีเชื่อม เข้าด้วยกัน เช่น คำต่อ (คือคำบุพบทและ คำสันธาน) ข้อต่อ เฉพาะ ประจันหน้า, เช่น ต่อหน้า ยืนต่ออาเภอ ใน พ.ศ.2544 คืออีก 19 ปีต่อมา เราอาจจะได้เห็นการใช้ ภาษาที่แตกต่าง ออกไปจากที่ระบุไว้ใน พจนานุกรมบ้างแล้ว เช่น "เขาให้เงินเด็ก ไปแล้ว" "เขาให้เงินกับ เด็กไปแล้ว" "เขายื่น คำร้องอาเภอแล้ว" "เขายื่นคำร้องกับอาเภอ แล้ว"

เห็นว่าเป็นการเลือกใช้คำใหม่ แต่หาก พิจารณาคูให้ดีจะเห็นได้ว่าเป็นการกลับสู่ ความเป็นไทยเช่นเดียวกับแบบที่หนึ่ง การใช้ คำว่า กับ เป็นเพียงการแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กันเท่านั้น ส่วน แก่ และ ต่อ มีลักษณะ ของไวยากรณ์บาลีสันสกฤต และอังกฤษที่ ต้องระบุเครื่องหมายบอกความสัมพันธ์ของ คำในประโยค ส่วนภาษาไทยใช้วิธีเรียงคำ จะมันจะใช้หรือไม่ใช้ก็มีค่าเท่ากัน

ส่วนคำว่า แต่ ที่เคยใช้นำหน้านาม บอกสถานที่ก็เริ่มเปลี่ยนไป เพราะขณะนี้เรา มักจะใช้กันว่า "คุณมาจากไหนครับ" "มาจาก นิวยอร์คคะ" ถ้าถามว่า "คุณมาจากไหน" คงฟังดูแปลก

สุดท้ายคือคำว่า แก่ กับ แต่ ซึ่งมีความหมายอันเดียวกัน เพียงแต่คำว่า แต่ ใช้สำหรับผู้ที่เราให้ความเคารพ เช่น "มอบ ดอกไม้แก่คุณ" "ถวายดอกไม้แด่พระภิกษุ"

แต่ทั้งคำว่า แก่ และ แต่ ในประโยค ข้างต้นนี้อาจจะตัดทิ้งเสียก็ได้ กลายเป็น "มอบดอกไม้คุณ" "ถวายดอกไม้พระภิกษุ"

จำได้ว่า เคยใช้คำว่า แต่ เฉพาะตอนที่ เข็มมอบหนังสือให้อาจารย์ว่า "มอบแต่ อาจารย์ที่เคารพ" เท่านั้น ไม่เคยใช้ในภาษา พุทธธรรมใดๆ เลย

คือความเปลี่ยนแปลงของการใช้ คำว่า กับ แก่ แต่ ต่อ ในปัจจุบัน เป็นความเปลี่ยนแปลงอันกลับสู่ความเป็นไทยนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ผิดแยกออกไปจาก ตัวอย่างในพจนานุกรมนั้นมีอยู่ 2 แบบคือ แบบแรกคือการกลับสู่ความเป็นไทย ส่วน ความเปลี่ยนแปลงแบบที่สองนั้น อาจจะมี

ไอทีคอร์เนอร์

ปัทมา ประชาธิษ บดินทรสาธน์

อยากรู้เรื่องกฎหมาย คอมพิวเตอร์

การกระทำผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มีหลายประการ เช่น การจำหน่ายหรือ เผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อใช้กระทำความผิด (มาตรา 13) เช่น การสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วย ให้ผู้ใดทำเรื่องที่เป็นความผิดในข้อข้างต้น โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการรับผิด ของผู้ให้บริการ (มาตรา 14 และมาตรา 15) สองมาตรานี้เป็นลักษณะที่เกิดจากการนำเข้า ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นเท็จหรือมีเนื้อหาไม่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ โดยมาตราที่ 14 กำหนดครอบคลุมถึงการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือสร้างข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน หรือเป็นข้อมูลที่กระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือก่อการร้าย รวมทั้งข้อมูลลามก อนาจาร และส่งต่อข้อมูลที่เป็นความผิดตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เช่น การส่งภาพโป๊เปลือย ลามก หรือข้อความไม่เหมาะสมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือข้อความเกี่ยวกับ ความมั่นคงของประเทศ หรือข้อความใส่ร้าย กล่าวหาผู้อื่น ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การโพสต์ทางกระดานสนทนาและบล็อกต่างๆ มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของมาตราที่ 15 มีการกำหนดโทษของผู้ให้บริการซึ่งหมายถึงบริษัทที่ยินยอมให้มีการกระทำความผิดตามที่กล่าวข้างต้นต้องรับโทษ ด้วยเช่นกันหากไม่ระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

การเผยแพร่ภาพจากการติดต่อหรือติดต่อให้ผู้อื่นดูดูหมิ่น หรืออับอาย (มาตรา 16) เป็นการกำหนดฐานความผิดในเรื่องของการติดต่อภาพของบุคคลอื่นที่อาจทำให้ผู้เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังหรือได้รับความอับอาย โทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ความผิดตามมาตรานี้เหมือนกับความผิดฐาน หมิ่นประมาทคือ ย่อมความกันได้

การกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักร ข้อนี้เกี่ยวกับการนำ ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ หากมีการทำความผิดนอกประเทศ แต่ความเสียหายเกิดขึ้น ในประเทศ หรือแม้ความเสียหายเกิดนอกประเทศ แต่ผู้กระทำความผิดเป็นคนไทย ถ้ามีผู้เสียหายร้องขอให้ลงโทษก็สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้และจะต้องรับโทษ ในราชอาณาจักร

พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 และมีผล บังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ใช้อินเทอร์เน็ตหรือโพสต์ข้อความอะไร ก็ระมัดระวังกันด้วย

บุ๊คโฟกัส

กัทิสพร นงษ์ทอง

กล้วยหอม ในร้านเคเอฟซี



กร ศิริวัฒน์เฒ่า นักเขียนมือรางวัลทั้งงานประเภทเรื่องสั้น และบทกลอน ผลงานของเขามีมากมาย และมักเขียนในทำนองเรียบง่าย ทว่าแฝงลูกเล่นสนุกสนาน คนทั่วไปอ่านเข้าใจได้ดี

หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวบ้าน ว่าไม่ได้แสนโรแมนติคหรือโหดร้าย น่ากังขา แต่สะท้อนให้เห็นว่า นับวันการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในแบบวิถีเดิมๆ ของ ชาวบ้านกำลังหดหายแต่กำลังจะกลายเป็นความชอกช้ำเพราะ นโยบายของรัฐบาล ซึ่ง กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นทำให้เกิดการแย่งชิงตำแหน่งกันในวงศาตตนาญาติ ที่หลายคน หลงผิดโดยเฉพาะตำแหน่งสมาชิก อบต. วาโกหุ โดยหาว่าไม่ทำ เป็นการนำพาชุมชน ให้อ่อนแอทางอ้อม ขณะเดียวกันก็ปรียาห่อมว่าจะส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ไม่ต่างจาก โกงทอดจากไฟไหม้พินของชาวบ้านที่ไม่ได้ผ่านการโฆษณาทางโทรทัศน์ ถึงจะอวย แต่ก็ไม่ได้รับการนำขายในห้าง ส่วนโกทอดที่โฆษณาบ่อยจะอยู่ในความไม่ฝันความ อยากรอดของชุมชนใหม่

อธิการบดี มศว เปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาค้นพบได้

ศ.ดร.วิวัฒน์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียน สอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ แต่ฐานะทางบ้านยากจน ไม่สามารถส่งเรียนต่อได้ และเด็กบางราย สอบเข้าในบางมหาวิทยาลัยได้ แต่หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ สุดท้ายต้องคิดสั้นฆ่าตัวตายนั้นว่า ถือเป็นข่าวที่สะเทือนใจมาก ตอนนี้งาน มศว แม้จะยังไม่มีการติดตามที่เป็นข่าว คนก็ได้พูดคุยและให้นโยบายกับหน่วยงานที่ต้องทำงานประสานงานกับเด็กซึ่งได้แก่กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต ต้องช่วยกันตอบคำถามและไขข้อข้องใจในเรื่องต่างๆ ให้กับนิสิตใหม่ทุกคน



ศ.ดร.วิวัฒน์ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โต๊ะข่าว มศว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญชม นิทรรศการ ศิลปะ: "NOSTALGIA"

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อารี สุทธิพันธ์ และ ผศ.สาธิต ทิมวัฒน์บรรเทิง รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรม มศว ขอเชิญ ชมการแสดงผลงานระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 - 8 มิถุนายน 2551 ณ Asian Fine Art The Silom Galleria Bangkok

สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญบริจาค สมทบกองทุนศาสตราจารย์ ดร.สุตใจ เหล่าสุนทร

สำนักหอสมุดกลาง กำหนดจัดงาน "วัน ศาสตราจารย์ ดร.สุตใจ เหล่าสุนทร" ปี 2551 ระหว่างวันที่ 23-27 มิถุนายน 2551 จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริจาคทรัพย์สิน สิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อหารายได้สมทบกองทุน ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาค ติดต่อได้ที่ สำนักหอสมุดกลาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สร้างคำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) ฟานะบุ SUPREME 2004

สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ สนใจสร้างคำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus) ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบ SUPREME 2004 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาต่างๆ สามารถเปิดดูคำอธิบาย รายวิชา (Course Syllabus) ได้จากระบบ SUPREME 2004 และทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

อบรมฟรี โครงการเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" เพื่อช่วยให้ ผู้ประกอบการใหม่ได้มีโอกาสประสบผล สำเร็จมากที่สุด พร้อมก้าวไปสู่การเป็น ผู้ประกอบการในธุรกิจ SMEs ได้อย่างมั่นคง เหมาะสำหรับผู้ว่างงาน ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 5317 และ 02-259-2525

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทาง เพื่อการประชาสัมพันธ์และแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าว รายสัปดาห์) มศว บทกวีอักษร (วารสารรายเดือน) มศว ชูชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่อได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5666 หรือ 02-259-7166

ติดต่อสอบถามและสงข่าวประชาสัมพันธ์ ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว โทร 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กีฬา - วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก



สาว มศว ล้มระทึก อีก! กว่าชัย

พบ รักน้ำใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ชนะ 1 แพ้ 3 โดยนัดนี้ รักน้ำใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สองได้แน่นกว่า เป็นฝ่าย เอาชนะไป 46-32 คะแนน สำหรับผู้ทำแต้มสูงสุดของ รักน้ำใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ วราลักษณ์ มัธวรรัตน์ 8 แต้ม ส่วน ร่มริน บุนลานเมือง ได้แก่ อภิญญา เตชะวัชรภกร 9 แต้ม

ส่วนในประเภททีมชาย สาย บี ศิริทรัพย์ ซึ่งผู้เล่นคือ อติตน์กัฟ้านในสังกัด ธนาคารกรุงเทพ แชมป์เก่าหลายสมัย ที่ตุนชัยไว้ 2 นัด พบ นนทบุรี ที่ชนะ 2 แพ้ 1 คู่นี้ดวลกันสนุก แต่ศิริทรัพย์ มีโอกาสสองได้แปดได้มากกว่า จึงเป็นฝ่ายชนะไป 82-69 คะแนน ส่งผลให้มีชัย 3 นัดติด และได้สิทธิ์เข้าไปเล่น ในรอบสอง เช่นเดียวกับ กับทิวไม่งาม ที่ชนะ 3 นัดรวดเช่นกัน ซึ่งนัดที่ 3 ทิวไม่งาม ย่ำใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ถึง 113-49 คะแนน โดย ศิริทรัพย์ และทิวไม่งาม พบกันในการแข่งขัน รอบแรกนัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เพื่อแย่งกัน เป็นที่ 1 ของสาย บี

ส่วนสาย ซี ส.ภักดีวิสต์ ก่อสร้าง พบ คำปากน้ำ ซึ่งแพ้มา 2 นัดเหมือนกัน ก่อนที่คำปากน้ำ จะเก็บชัยไปด้วยสกอร์ 79-53 โดยผู้ทำแต้มสูงสุดของคำปากน้ำ ได้แก่ นิพนธ์ จินตณสถิตย์ สองไป 18 แต้ม ขณะที่ ส.ภักดี วิสต์ก่อก่อสร้าง ได้แก่ เวชยันต์ เรืองวงษ์ และ พงศธร พลธิ์ ยิงได้เท่ากันที่ 13 แต้ม

การแข่งขันบาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท ประชาชนชาย ด้วย ก และหญิงทั่วไป รอบแรก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ที่ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์

ในประเภททีมหญิง สาย ข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งลงสนามนัดแรก โดยเกมทำท่าจะเข้าข้าง มศว เพราะจบควอเตอร์ 3 นำอยู่ 47-36 แต่กลับมาแผ่วปลาย ในช่วงโค้งท้ายๆ ควอเตอร์ที่ 4 โดนไล่ตีเสมอ 63-63 ก่อนที่ มศว จะมาตีตบวงกับได้ความแม่นยำของ ประพาศรี อูปถัมภ์ สอง 2 แต้ม พาทีมพลิกนำอีกหน แดมยังได้ลูกโทษอีก 4 ลูกซ้อน จากการยิงของ ผกามาศ รัตนบุษย์ และ อ่อนสา สาสิณวล ช่วยทีมเอาชนะไป 69-63 โดยผู้ทำแต้มสูงสุดของ มศว ได้แก่ อ่อนสา สาสิณวล 18 แต้ม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เบญญากร ทองแดง 21 แต้ม สาย ก ร่มรินบุนลานเมือง ลงเล่นนัดแรก

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2551**
พิเศษ: โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้พิการ มศว องค์กร
พิเศษ: สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชมคอนเสิร์ตของวง
กาซารอสรี ดร.สุตใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
อนุ: คณะมนุษยศาสตร์ ขอเชิญชมคอนเสิร์ตของวง
ร่วมวงวันบูรณาการ ร่วมวงผู้พิการวันพุธที่ 1
ณ ห้อง 101 อาคารเรียนรวม มศว องค์กร
- วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551**
พิเศษ: โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้พิการ มศว องค์กร
อนุ: การสอนทำสิ่งประดิษฐ์ในเซลล์ การสอนทำสิ่งประดิษฐ์
ใบแปดง ของนิสิตทุนสนับสนุน (ทำ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2551**
พิเศษ: โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้พิการ มศว องค์กร
- วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551**
พิเศษ: โครงการบูรณาการเพื่อสนับสนุนผู้พิการ มศว องค์กร
- วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551**
พิเศษ: สำนักหอสมุดกลาง ขอเชิญชมคอนเสิร์ตของวง
กาซารอสรี ดร.สุตใจ เหล่าสุนทร สำนักหอสมุดกลาง
พิเศษ: สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำ
ขอเชิญร่วมวง 40 ปี สอนหอ สภามหาวิทยาลัย
มศว ประสานมิตร
- วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551**
อนุ: อบรมฟรี โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
ศูนย์บริการวิชาการ มศว ประสานมิตร
- วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2551**
อนุ: เปิดอบรมการออกแบบกราฟิกสำหรับอาชีพ
(โครงการขยายวงชุมชน) อาคารคณะมนุษยศาสตร์



ศ.ดร.วิวัฒน์ ตั้งเจริญ อธิการบดี มศว แอ้มด้วย สห.สหาย
ชญาต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบ และ สภ.สุภาวดี เหล่าสุนทร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี
แก่ผู้อำนวยการ Dr. Michael Mahon จาก มหาวิทยาลัย
ออลองต้า ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ณ
ห้องรับรอง อาคารประสานมิตร มศว



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล นิชอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.กรมศักดิ์
ศรีภักดี ชั้น 3 อาคารคณะศึกษาศาสตร์



สภ.สุภาวดี เหล่าสุนทร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดการ
อบรมการออกแบบกราฟิกสำหรับอาชีพเป็นโครงการบูรณาการ
ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมี อ.อ. อ.สุภาวดี เหล่าสุนทร อธิการบดี
อ.สมชาย แสงจันทร์ อธิการบดี และให้ความรู้ด้านความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
อ.สมชาย แสงจันทร์ อธิการบดี วิทยากรการอบรมออกแบบกราฟิก
ด้วยการใช้เทคโนโลยีกราฟิก มศว และการดำเนินชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และนายอภิญญา เตชะวัชรภกร อธิการบดี
ศึกษาศาสตร์ให้เกียรติและเปิด การอบรมด้วยสโลแกน
เข้าเป็นนิสิตโครงการบูรณาการ



รองศาสตราจารย์สุภาวดี เหล่าสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย
วิศวกรรมสื่อสารสังคม มศว เป็นประธานจัดโครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้นด้านออกแบบและเปิดสอนโดยอาจารย์
อ.อ.ประภาวดี 2551 ระหว่างวันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2551 ณ
ตึกศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 6 ห้องปฏิบัติการ 1, หอสมุดกลาง ห้อง
102 และ อาคารวัดพระธรรมกายต่อพงษ์ ห้อง 2AB